

Kính gửi quý phụ huynh

Sở giáo dục đào tạo thành phố Yokohama  
Hội đồng liên lạc PTA thành phố Yokohama

**Yêu cầu sự thấu hiểu và hợp tác  
trong nỗ lực đổi mới phong cách làm việc của giáo viên và nhân viên  
(Nhằm đẩy mạnh các hoạt động giáo dục coi trọng từng học sinh)**

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các quý phụ huynh đã luôn thấu hiểu và hợp tác trong lĩnh vực giáo dục ở Yokohama.

Sở giáo dục đào tạo và Hội đồng liên lạc PTA đang phối hợp với các trường học thực hiện nhiều nỗ lực khác nhau để các giáo viên và nhân viên có thể chuyên tâm vào nhiệm vụ chính là chuẩn bị bài học và hỗ trợ học sinh, cũng như tiếp tục rang rỡ, tràn đầy sức sống khi đứng trước học sinh nhằm đẩy mạnh các hoạt động giáo dục coi trọng từng học sinh.

Trong đó, chúng tôi ý thức được vấn đề hiện tại là

- Bản thân các giáo viên và nhân viên cần có thời gian học tập nhằm đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giáo dục, chẳng hạn như triển khai các bài học sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin và truyền thông.
- Số lượng giáo viên vượt quá giới hạn làm việc quá sức với 80 giờ làm thêm mỗi tháng trong 2 tháng liên tiếp là 2.798 người trong năm học 2021.
- Trong khi cần phải gia tăng số lượng giáo viên song song với việc triển khai mô hình lớp học 35 học sinh, v.v. thì giống như tình hình trên cả nước, số lượng người tham dự kỳ thi tuyển dụng giáo viên ở thành phố Yokohama cũng đang giảm dần hằng năm tại các trường tiểu học và trung học cơ sở.

Cần phải cải tiến phong cách làm việc hiện nay nếu xét từ góc độ đảm bảo thời gian học tập, sức khỏe thể chất và tinh thần của mỗi giáo viên và nhân viên cũng như nâng cao hơn nữa sức hấp dẫn của nghề giáo viên, v.v.

Để đạt được mục tiêu này, các giáo viên và nhân viên đang nỗ lực làm việc một cách hệ thống để có thể kết thúc công việc muộn nhất là 19:00, đồng thời các trường học đang triển khai và xem xét các nỗ lực sau đây trên cơ sở đã cân nhắc kỹ về tình hình của học sinh, phụ huynh và địa phương.

[Ví dụ về các nỗ lực]

- Khéo léo lập thời khóa biểu hằng ngày và lịch trình hằng năm sau khi đã đảm bảo số giờ học của năm
- Xem lại các sự kiện của trường như ngày hội thể thao, lễ hội văn hóa và sự kiện qua đêm, v.v.
- Thay mặt cho giáo viên cố vấn, giáo viên hướng dẫn hoạt động ngoại khóa sẽ hướng dẫn kỹ thuật và dẫn dắt học sinh một cách độc lập, cũng như đảm bảo rằng các hoạt động tuân theo Bản hướng dẫn hoạt động ngoại khóa  
(Số ngày hoạt động: 4 ngày trong tuần, 1 ngày thứ Bảy/Chủ nhật. Thời gian hoạt động: khoảng 2 giờ vào ngày thường, 3 giờ vào thứ Bảy/Chủ nhật), v.v.

Sở giáo dục đào tạo và Hội đồng liên lạc PTA sẽ hợp tác với các địa phương, gia đình và trường học để đẩy mạnh các hoạt động giáo dục coi trọng từng học sinh. Chúng tôi rất mong nhận được sự thấu hiểu và hợp tác từ các quý phụ huynh đối với những nỗ lực đổi mới phong cách làm việc của giáo viên và nhân viên.